

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố sắc chỉ năm Thánh 2025:

Phan Van An

"NIỀM HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG"

Năm Thánh 2025 của Giáo hội Công giáo đã được Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã chủ sự nghi thức trao và đọc Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025, chính thức công bố hôm thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024.

Sắc chỉ, có tựa đề "Spes Non Confudit", có nghĩa là "Niềm Hy Vọng không làm thất vọng", tuyên bố rằng Năm Thánh sẽ chính thức bắt đầu bằng việc mở Cửa Thánh Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào Đêm Giáng Sinh năm 2024.

Đức Thánh Cha còn ra quy định rằng mọi nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới phải cử hành Thánh lễ vào ngày 29 tháng 12 năm 2024, như ngày long trọng khai mạc Năm Thánh cho cộng đoàn địa phương của họ. Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các Giáo phận tổ chức các cuộc hành hương đến các Nhà thờ Chính tòa nhân dịp này.

Năm Thánh 2025 sẽ chính thức bế mạc với việc đóng Cửa Thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 1 năm 2026, nhân dịp Lễ trọng Chúa Hiển Linh.

"Chớ gì Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ đích thực, cá nhân với Chúa Giêsu, 'cánh cửa' (x. Ga 10:7,9) ơn cứu độ của chúng ta, Đấng mà Giáo hội có nhiệm vụ phải luôn luôn loan báo, ở mọi nơi, và cho tất cả mọi người như 'Niềm Hy

Vọng của chúng ta' (1 Tm 1:1)", Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Sắc chỉ.

Năm Toàn Xá là một Năm Thánh đặc biệt của ân sủng và việc hành hương trong Giáo Hội Công Giáo. Năm Toàn Xá thường diễn ra 25 năm một lần, mặc dù Đức Thánh Cha có thể kêu gọi các Năm Thánh ngoại thường thường xuyên hơn, chẳng hạn như trong trường hợp Năm Lòng Thương Xót vào năm 2016 hoặc Năm Đức Tin vào năm 2013.

Truyền thống quy định rằng mỗi Năm Thánh được công bố thông qua một Sắc chỉ của Đức Giáo hoàng, một tài liệu viết bằng tiếng Latinh có đóng dấu của Đức Giáo hoàng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Năm Thánh 2000 với Sắc chỉ Incarnationis Mysterium, có nghĩa là "Mầu nhiệm Nhập Thể".

Khi bắt đầu nghi thức, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức trao các bản sao của Sắc chỉ cho các Hồng y và Giám mục từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đại diện cho tất cả các Giám mục Châu Á và Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu đại diện cho tất cả các Giám mục Châu Phi.

Sau đó, các đoạn trích của Sắc chỉ đã được một vị Giám mục đọc to ở sảnh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

"Trong Năm Thánh, chúng ta được mời gọi trở thành những dấu chỉ hy vọng hữu hình cho những anh chị em của chúng ta đang trải qua những khó khăn dưới bất kỳ hình thức nào", Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ rằng ngài muốn mở Cửa Thánh trong nhà tù trong Năm Thánh 2025 "như một dấu chỉ mời gọi các tù nhân hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng và cảm giác tự tin được đổi mới".

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các chính phủ trên khắp thế giới mang lại hy vọng cho các tù nhân thông qua các hình thức ân xá, cũng như các chương trình tái hòa nhập để giúp các tù nhân trở lại cộng đồng với sự tôn trọng pháp luật nhiều hơn.

Về mặt lịch sử, các Năm Thánh bao gồm việc trả tự do cho nô lệ và tù nhân, cũng như việc xóa nợ như những biểu hiện của Lòng thương xót của Thiên Chúa, như được kêu gọi trong Sách Lêvi trong Cựu Ước. Đức Giáo hoàng Boniface VIII đã tái lập truyền thống Năm Thánh vào năm 1300 với sự tập trung của Kitô giáo vào việc tha tội.

Cửa Thánh là phần trung tâm điểm của bất kỳ Năm Thánh nào. Những Cửa Thánh này, có thể thấy tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và các Vương cung Thánh đường lớn khác ở Rôma, được niêm phong bên trong và được mở ra trong Năm Thánh.

Việc mở Cửa Thánh tượng trưng cho việc tạo cơ hội cho một “cách thức ngoại thường” hướng tới ơn cứu độ cho các tín hữu Công giáo trong Năm Thánh. Những người hành hương bước qua Cửa Thánh có thể được lãnh nhận Ôn Toàn Xá theo những điều kiện thông thường.

Trong Năm Thánh 2025, những người hành hương đến thăm Rôma cũng sẽ có thể đi qua Cửa Thánh tại các Vương cung Thánh đường thuộc Giáo hoàng khác trong Thành phố vĩnh cửu. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ mở Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô vào ngày 29 tháng 12 năm 2024, Cửa Thánh trong Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả vào Lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, và Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành vào ngày 5 tháng 1 năm 2025. Ba Cửa Thánh này sẽ được đóng lại vào ngày 28 tháng 12 năm 2025.

Trong Sắc chỉ, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi sự cần thiết của hòa bình trên thế giới, nơi mà ngài nói rằng đang “đắm chìm trong bi kịch chiến tranh”.

“Chớ gì Năm Thánh nhắc nhở chúng ta rằng những người xây dựng hoà bình sẽ được gọi là ‘con Thiên Chúa’ (Mt 5:9)”, Đức Thánh Cha nói. “Sự cần thiết của hòa bình thách thức tất cả chúng ta và đòi hỏi phải thực hiện các bước cụ thể. Chớ gì công việc ngoại giao không mệt mỏi trong cam kết tìm kiếm, với lòng can đảm và sáng tạo, mọi cơ hội để thực hiện các cuộc đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi năm 2024 là Năm Cầu Nguyện hướng tới Năm Thánh 2025.

Sau khi công bố Sắc chỉ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự giờ Kinh Chiều bên trong Vương cung Thánh đường nhân dịp Lễ Chúa Thăng Thiên trước sự hiện diện của 48 Hồng y, 40 Giám mục và các thành viên của công chúng.

<https://twitter.com/i/status/1788635408869568816>

“Anh chị em thân mến, trong Năm Cầu nguyện này, khi chúng ta chuẩn bị cử hành Năm Thánh, chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Chúa Kitô và trở thành những dấu chỉ của niềm hy vọng trong một thế giới bị ghi dấu bởi quá nhiều sự tuyệt vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng của mình.

“Bằng hành động, lời nói, quyết định chúng ta đưa ra mỗi ngày, nỗ lực kiên nhẫn của chúng ta để gieo những hạt giống của vẻ đẹp và lòng tốt ở bất cứ nơi nào chúng ta tìm thấy, chúng ta muốn hát lên niềm hy vọng, để giai điệu của nó có thể chạm đến những tình cảm sâu sắc nhất của nhân loại và thức tỉnh trong mỗi trái tim niềm vui và lòng can đảm để đón nhận cuộc sống một cách chọn vẹn”. ■